



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว๑๑๒

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
นายกแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดจังหวัดมหาสารคามทุกคน (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อ Booster เป็นเข็มที่ ๔ ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และลดความรุนแรงของโรค	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - ทุกกลุ่มงานในสังกัด สสจ.
๒	ให้โรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้เป็นทีม Mini CDCU โดยมีทีม CDCU หรือทีม SRRT เป็นพี่เลี้ยง โดยเน้นอำเภอที่ดำเนินการ COVID Free Setting จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาดูน อำเภอกันทรวิชัย อำเภอเมืองมหาสารคาม และ อำเภอโกสุมพิสัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และความรวดเร็วในการลงพื้นที่ สอบสวนและควบคุมโรค	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๓	ให้พื้นที่ที่มีกลุ่มแรงงานต่างด้าว (ทั้งถูกและไม่ถูกกฎหมาย) ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน ๒๑๐ คน ดำเนินการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จ และมอบ Mr. Vaccine และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานผลการดำเนินการในการประชุม EOC ครั้งต่อไป	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - Mr. Vaccine - กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๔	ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพและกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ประสานข้อมูลให้ทุกอำเภอ ดำเนินการรวบรวม Cost benefit ของทุก Cluster ที่เกิดในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-ปัจจุบัน เพื่อประมาณการความคุ้มค่าในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ได้แก่ ๑) ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยืนยัน ๒) ค่ารักษาดูแลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ ๓) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๔) ค่าอยู่เวรปฏิบัติการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ๕) ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนโรค และจะดำเนินการคืนข้อมูลงบประมาณที่ใช้ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดให้ชุมชน ตำบล และอำเภอรับทราบ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - กลุ่มงานประกันสุขภาพ - กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๕	ให้โรงพยาบาลเชียงยืน นำเสนอแนวทางการจัดระบบรักษาผู้ป่วยแบบ Home Isolation (HI) ของโรงพยาบาลเชียงยืน ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ในประเด็นโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการ ได้แก่ ๑) การจัดการอาคารสถานที่ ๒) การจัดทำล้างคนทั้งด้านสาธารณสุขและด้านปกครอง ๓) การเบิกจ่าย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทุกอำเภอ	- รพ.เชียงยืน

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๖	<p>ให้ทุกอำเภอดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่ ๓ ในกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ภายใน ๑๕ วัน ให้ครบทุกคน ในประชากรจำนวน ๒๒๒,๖๘๘ คน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว โดยให้ฉีดวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๘๖,๐๗๐ โด๊ส ให้หมดภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ (หมดอายุในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) โดยให้ทุกอำเภอส่งแผนการฉีดวัคซีนส่งให้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และมอบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั้ง ๖ ทีม กำกับควบคุมแผนการฉีดวัคซีน และมอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สรุปผลรายงานผู้บริหารทราบทุกวัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๖ ทีม - กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข - รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ฉว


12 ม.ค. 65.